



๖๖ ๒๔๐๓/๑
๗๐๐

๑๒๕
๑๖๑ ๑๗๒

๑๖๑

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ _____
อาจารย์ พิธีจ วันเริง
เป็น พยาน

สถานที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๑๙

คดีระหว่าง
พ.อ.ค.ท. อธิษฐ์ เสงี่ยมศรี ผู้กล่าวหา
พ.อ.น.อ. อำนวย อำนวยมนตรี กับพวก ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.อ.ปราโมทย์ กุลนิตี
พ.ต.ท.ชุมพล มัชฌิมจันทร์

สอบสวนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ นาย พิธีจ วันเริง อายุ ๔๔ ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับราชการตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ตำบล คลองตัน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชอยแสงสุข ชื่อถนน ถนนพระราม ๔
อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นาย ไสว วันเริง ชื่อมารดา นาง น้อม วันเริง
เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี เป็นพยาน

ขอให้ถ้อยคำที่ว่า ข้าพเจ้าสาบานตนแล้วขอให้การด้วยความสัตย์จริงต่อหน้าพนักงานสอบสวนทั้ง
คู่ไปนี้.

ข้าพเจ้า มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... มีอาชีพรับราชการในตำแหน่งรองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบันนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๑๗ การปกครองนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต่อมาประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๑๗ หลังจากนักศึกษา, นิสิต และประชาชนได้มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนกระทั่งรัฐบาลซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นพี่ชาย นายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากคณะรัฐบาลและเดินทางไปต่างประเทศ นิสิตนักศึกษาชุมนุมมหาวิทยาลัย

โกวิทกัน ระเบียบการปกครองภายในมหาวิทยาลัยของคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย โดยนักศึกษาปกครอง
 ตัวเอง และมหาวิทยาลัยรวมกันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยระเบียบการปกครอง
 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ยินยอมโดยออกกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปกครองตัว
 เองของนักศึกษา เมื่อเดือน มกราคม 2517 โดยให้นักศึกษาได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชั้นคณะหนึ่ง เขามบริหาร
 เรียกว่าองค์การนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา 1 คน , รองนายกนักศึกษ่อีก 2 คน, และกรรม
 การในตำแหน่งอื่นขององค์การนักศึกษา เป็นคนว่ากรรมการฝ่ายการเมือง, กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ ฯลฯ มีจำ
 นวนสมาชิกซึ่งประกอบเป็นคณะกรรมการ นับตั้งแต่นายกองค์การนักศึกษารวมถึงคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งสิ้น
 ประมาณ 10 คน ซึ่งองค์การนักศึกษานี้มีหน้าที่บริหารเกี่ยวกับตัวนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือน
 คณะรัฐบาลที่บริหารประเทศ นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาได้คัดเลือกตัวแทนของนักศึกษารุ่นอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า
 สภานักศึกษาซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน โดยคัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละชั้นเรียน แต่ละคณะนอกจาก
 นี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ออกกฎให้สิทธิกับนักศึกษาในการตั้งพรรคต่างๆซึ่ง เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการปกครอง
 นักศึกษา เพื่อส่งตัวแทนขึ้นคัดเลือกโดยวิธีเลือกตั้งของนักศึกษา เขาคำรงตำแหน่งต่างๆขององค์การนักศึกษาและ
 สภานักศึกษา สำหรับสภานักศึกษานั้นประกอบด้วยกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆคือ ประธานสภาฯ รอง
 ประธานสภาฯ 2 ตำแหน่ง และกรรมการในตำแหน่งอื่นๆอีกประมาณ 7 - 8 ตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งกรรม
 การฝ่ายการเมืองและฝ่ายเศรษฐกิจด้วย สภานักศึกษานี้มีหน้าที่ควบคุมการทำงานขององค์การนักศึกษาเป็นคณ
 วานโยบายทั่วไป และงบประมาณ ทั้งยังมีหน้าที่พิจารณาโทษนักศึกษาในความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้วย สภา
 นักศึกษานี้เปรียบเสมือนสภาผู้แทนราษฎร

4/10/17

Signature

ในปี พ.ศ. 2517 ปรากฏว่ามีการตั้งพรรคของนักศึกษาเพื่อสมัคร เขาคำรงตำแหน่งต่างๆ
 ในองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเท่าที่ข้าพเจ้าได้มี 1. พรรคสามธรรม มีนโยบายพรรคในลักษณะการปกครอง
 แบบประชาธิปไตย (แบบสายกลาง) 2. อิสระพิทักษ์ มร. มีนโยบายพรรคในลักษณะการปกครองแบบประชา
 ธิปไตย (แบบเอียงขวา) 3. พรรคสังคมนิยม มีนโยบายพรรคในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย
 สังคมนิยม (แบบเอียงซ้าย) 4. พรรคสังคมนิยม (ซ้าย) มีนโยบายพรรคในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย
 แบบสังคมนิยม (ซ้าย) และพรรคอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้มีนโยบายไม่มีนโยบายเด่นชัดหรือเป็นที่หน้าสนใจ
 ซึ่งหลักฐานต่างๆของพรรคในปี พ.ศ. 2517 ข้าพเจ้าได้ส่งให้นายสมบุญ งามลักษณ์ ตำแหน่งหัวหน้ากองงานนัก
 ศึกษาและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนำมามอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว ในปี พ.ศ. 2517 ปรากฏว่าพรรค
 สามธรรมซึ่งมีนโยบายพรรคประชาธิปไตยแบบกลางได้รับการเลือกตั้งเขามบริหารงานองค์การนักศึกษาโดยมี
 นายไพฑูริย์ จิตตรา เป็นนายกองค์การฯ มีนายเสวต วิทยารุ่งเรืองศรี ซึ่งเป็นประธานพรรคอิสระพิทักษ์
 มร. เป็นประธานสภานักศึกษา สำหรับในปีนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมกันแห่งไม่ได้มีการชุมนุมประท้วงการ
 ปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่อย่างใด เนื่องจากทั้งสภานักศึกษาและ
 นายกองค์การนักศึกษาได้รับเลือกมาจากพรรคที่มีนโยบายพรรคการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมีการไปรวม
 ชุมนุมบางเท่าที่ข้าพเจ้าได้คือ การประท้วงต่อต้านสินค้าประเทศญี่ปุ่นแพง ที่บริเวณหน้าโคมารุ และราชคำ
 อาเขตต์

Signature

ในปี พ.ศ. 2518 ปรากฏว่ามีพรรคต่างๆเขารับสมัครเลือกตั้ง เขามาดำรงตำแหน่ง
 ในสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 7 - 8 พรรค เท่าที่ข้าพเจ้าได้ว่ามีพรรค

ใบต่อคำให้การ นาย พินิจ รุ่งเรือง พยาน

ใหญ่ที่มีนโยบายพรรคจัดแจงจำนวน 4 พรรคตามที่ข้าได้ให้การไว้แล้วข้างตนในปี พ.ศ. 2517 และในปีนี้ปรากฏว่าพรรคสังคมนิยมได้รับการเลือกตั้งเข้าบริหารในองค์การนักศึกษาโดยมีนายวิบูลย์ กุลพงษ์ลิขิต เป็นนายกองค์การ และนายชาญชัย กริ่งไกร เป็นรองนายกองค์การฯ และมีนายบุญส่ง เบลอธ เป็นประธานสภาสำหรับในปีนี้ได้มีการชุมนุมเปิดอภิปรายประหว่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและของรัฐบาลทั้งภายในมหาวิทยาลัย และไปร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นนอกมหาวิทยาลัย เท่าที่ข้าจำได้ไปร่วมชุมนุมประหว่งวันชานาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เทศกาลจรจาดที่พลับพลาไชยและชุมนุมประหว่งเกี่ยวกับการขับไล่อเมริกาที่สถานทูตอเมริกา และไปร่วมกับกรมกลโรงงาน, และโรงแรมต่างๆ ซึ่งข้าจำวัน เวลา และเดือนที่เกิดเหตุแน่นอนไม่ได้

ในปี พ.ศ. 2519 ปรากฏว่ามีพรรคต่างๆ เข้ารับสมัครเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 10 พรรค เท่าที่ข้าจำได้คือ

1. พรรคปฏิรูป (พรรคอิสระพิทักษ์ มร. เกิม) มีนโยบายพรรคประชาธิปไตย (ขวาจัด)
2. พรรคพลังเก่าหน้า ซึ่งมีนโยบายพรรคประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม (เอียงซ้าย)
3. พรรครวมธรรม ซึ่งมีนโยบายพรรคตามที่ข้าได้ให้การไว้ข้างตน
4. พรรคศึกษาเคราะห์ ซึ่งมีนโยบายพรรคตามที่ข้าได้ให้การไว้แล้วข้างตน
5. พรรคสังคมนิยม ซึ่งมีนโยบายพรรคตามที่ข้าได้ให้การไว้แล้วข้างตน
6. พรรคความพัฒนา ซึ่งมีนโยบายพรรคแบบประชาธิปไตย (แนวขวา)

และในปีนี้ปรากฏว่า 17/1/74 พรรคสังคมนิยมได้รับเลือกตั้งเข้าดำเนินงานในองค์การนักศึกษาและในสภานักศึกษาเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2518 โดยมีนายสมตกล สิบตระกูล เป็นประธานสภานักศึกษา, นายมหินทร์ คันบุญเพิ่ม เป็นนายกองค์การนักศึกษา ในปีนี้ได้มีการเปิดอภิปรายชุมนุมประหว่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลขึ้นภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและร่วมชุมนุมประหว่งร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายครั้งและนับว่าเป็นการชุมนุมประหว่งบ่อยครั้งกว่าปีอื่นๆ บางครั้งรุนแรงถึงกับขึ้นเสียชีวิต เท่าที่ข้าจำได้คือ

1. เปิดอภิปรายชุมนุมประหว่งขับไล่อเมริกา
2. ชุมนุมประหว่งเกี่ยวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียชีวิตเนื่องจากไปร่วมชุมนุมประหว่งและเดินขบวนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในนอกมหาวิทยาลัย
3. ชุมนุมประหว่งในกรณีชานาถูกฆ่าตาย เหตุเกิดที่ทางภาคเหนือ
4. ชุมนุมประหว่งในกรณีเขาค้อจวนผู้วาราชการจังหวัดทางภาคใต้
5. ชุมนุมประหว่งให้รัฐบาลจับกุมจอมพลประภาส จารุเสถียรและลงโทษกับผู้ที่นำจอมพล

ประภาสเข้ามาในประเทศไทย
6. ชุมนุมประหว่งให้รัฐบาลจับกุมหรือขับไล่ออมพลถนอม กิตติขจร และให้ดำเนินการกับผู้นำหรือให้การช่วยเหลือจอมพลถนอมฯ เข้าประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมชุมนุมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้นว่าไปร่วมกรรมกรขอผ้าที่ออมนอย

สงวน

สงวน

ที่จังหวัดสมุทรสาคร และการสไตรของพนักงานในโรงแรมใหญ่ๆ เช่น โรงแรมกุสิดธานี และครั้งสุดท้ายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ 2,000 คนได้ไปร่วมชุมนุมประท้วงขับไล่จอมพลถนอม กิตติขจร พร้อมทั้งบังคับ
ให้รัฐบาลจับกุมผู้ช่วยเหลือให้จอมพลถนอมเข้ามาภายในประเทศโดยร่วมชุมนุมที่ท้องสนามหลวงและมหาวิท
ลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2519 โดยเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเวลาประ
มาณ 16.00 น. ของวันที่ 5 ต.ค. 2519 ไชโรจน์ เป็นพาหนะในการเดินทางประมาณ 20 กว่าคน มีนายสี
สมคราค สืบตระกูล และนายมหินทร ทัณบุญเพิ่ม เป็นหัวหน้าชักจูงให้นักศึกษาคังกล่าวทั้งหมดไปร่วมชุมนุมที่มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปร่วมชุมนุมในกรณีดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 - 6 ต.ค. 2519 นี้ปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกจับกุมตัวในข้อหาก่อ
การจลาจลและอื่นๆ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2519 เทพธาดาประมาณ 300 คนเศษ และเมื่อวันที่ 11 ต.ค.
2519 ข้าได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยคามภักของทบวงมหาวิท
าลัยให้ไปปฏิบัติประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยประกันนิยามของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งข้าได้
ประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมทั้งสิ้น 48 คน นอกจากนี้ยังมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายอื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่นกันได้ไปประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มารวมทั้ง
ที่ข้าประกันมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 180 คน สำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่นักศึกษาได้ร่วมชุมนุมประท้วงทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆดังกล่าวข้างตน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปี พ.ศ. 2519 ข้าไม่ได้มีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องกับสนับสนุนกับนักศึกษาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับการชุมนุมประท้วงทุกครั้ง ส่วนอาจารย์อื่นๆที่ไม่
รวมอภิปรายกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทพธาดา
จักได้มี นายวุฒิชัยศักดิ์ ชรรณเจริฐทรัพย์ (นามสกุลข้าฯ) ไม่นับในแนชด์) เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิท
ลัยรามคำแหง เป็นคนว่าขึ้นรวมอภิปรายในกรณีจอมพลประภาส จารุเสถียร เดินทางกลับมาในประเทศไทย
เมื่อประมาณเดือนกลางเดือนสิงหาคม 2519 ทุกครั้งที่มีการเปิดอภิปรายขึ้นภายในมหาวิทยาลัยได้มีจัดการ
แสดงดนตรีมักจะมีการ เล่นเพลงเกี่ยวกับชีวิตของชนชั้นกรรมาชีพแต่ไม่เคยมีการ เล่นเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ
พระบารมีไซช่วงก่อนและหลังการอภิปราย สำหรับเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตของชนชั้นกรรมาชีพเป็นทว่าเพลงคนกับ
ควาย องค์การนักศึกษามักจะเปิดออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยในระบบเสียงตามสาย ซึ่งองค์การนักศึกษาเป็น
ผู้ควบคุม

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์นิสิตนักศึกษาหรือศูนย์
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เข้ามามีบทบาทกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น เทพธาดาทราบก็คือ
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ข้ายังได้ทราบว่านายบุญส่ง ชเลธรซึ่ง เป็นนักศึกษามหาวิท
ลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ และนายสมพงษ์ สระแก้ว ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมของมหาวิท
ลัยรามคำแหง เขาไปร่วมปฏิบัติงานในศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยด้วย ฉะนั้นการที่ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประ
เทศไทยจะมีนโยบายว่าเป็นการใดๆโดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นคนว่าการชุมนุมประท้วง
ความสอานที่ทางข้าฯได้ฟังได้ฟัง ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้นายกองค์การนักศึกษามหาวิท
ลัยรามคำแหงรับมาดำเนินการชักชวนหรือปลุกเร้าแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้ไปร่วม นอกจากนี้บางครั้งที่มี
การเปิดอภิปรายขึ้นภายในมหาวิทยาลัยก็มีกรรมการของศูนย์นิสิตนักศึกษาหรือเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประ

KON
E. Sittichai
DANU

ใบต่อคำให้การ ของนาย พิณ วันเวียง พยานคนที่ 3

๗๗. ประเทศไทยรวมอภิปรายปลุกระดมด้วย เช่นในปี พ.ศ. 2518 มีนายเกรียงกมล โลหะไพโรจน์ เลขาธิการ
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2519 มีนายสุธรรม แสงประทุม เลขาธิการนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยได้มารวมอภิปรายและปลุกระดมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายครั้งซึ่งข้าพเจ้าไม่ไ้หาเขา
มารวมอภิปรายและปลุกระดมเมื่อ วัน เดือน ปีใดบ้าง

สำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องของกับนโยบายของประเทศที่นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สังคมนิยมเป็นต้นว่าประเทศ สาธารณะประชาชนจีน (จีนแดง), ประเทศเวียดนามเหนือและประเทศรัฐเซีย นั้น
เข้ามาเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยองค์การนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยมหา
วิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้จัดทำขึ้นในลักษณะบริการให้นักศึกษาทั่วไปอ่าน ณ ที่ทำการขององค์การหรือสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามีนโยบายที่จัดตั้งขึ้นในรูปห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาทั่ว
ไปได้อ่าน ซึ่งขณะนั้นทางรัฐบาลก็ไม่ได้นโยบายให้ชักชวนหรือจับกุมแต่อย่างใด ทุกครั้งที่องค์การนักศึกษาหรือ
สภานักศึกษาจัดนิทรรศการขึ้นภายในมหาวิทยาลัยก็ไม่เจ้าหน้าที่ขององค์การนักศึกษาหรือสภานักศึกษา นำหนังสือ
หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นมาจำหน่ายหรือเผยแพร่ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วย

ในช่วงระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 การปฏิบัติงานของอาจารย์และยู
นิฟารงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามความรู้สึกลองข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้เต็มที่ หรือจะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ และมีที่จะกอง โอนผ่อนผันตามมติขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในปีที่พรรคสังคมนิยมเข้ามาดำเนินการสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ซึ่งนโยบายของพรรคนี้นิยมการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยม ซึ่งเห็นใจบุคคลชนชั้นกรรมาชีพเช่นการ เรียกร้องค่าแรงของเจ้าหน้าที่
ต่างๆของมหาวิทยาลัยและการจัดระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่ทำการค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าเข้ามาขายในมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบต่างๆทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น การห้ามไม่ให้นัก
ศึกษาเข้ามาถิ่นที่อยู่หลับนอนพักอาศัยอยู่ตามอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนนี้ไม่สามารถจะ
ปฏิบัติได้ เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ใดทำไปแล้วอาจจะถูกทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาชุมนุมประท้วง
ด้วยโดยปฏิบัติได้ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ใดกล้าที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัดได้

การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมากเดินทางไปร่วมชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์
ต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆภายในนอกมหาวิทยาลัย สมาชิกพรรคสังคมนิยมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษา
หรือสภานักศึกษา สมัยที่พรรคสังคมนิยมได้รับเลือกเป็นผู้จัดการต่านักศึกษาไปร่วมชุมนุมตามที่ต่างๆ เนื่องจากข้า
พเจ้าว่าสมาชิกของพรรคสังคมนิยมกลุ่มหนึ่งได้จัดกรรมสัมพันธ์มีจำนวนประมาณ 40 - 50 คนขึ้นบริการรับส่งนักศึกษามหาวิทยา
ลัยรามคำแหง จากหน้ามหาวิทยาลัยไปยังปากคลองตลาด, สนามหลวงเป็นประจำอยู่แล้วโดยกลุ่มสมาชิกพรรคสังคมนิยม
ดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินจากผู้ที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ต่างๆที่ได้อำมาวิ่งรับส่งนักศึกษาเป็นประจำวัน แต่จะเก็บคนละเท่าใด
ก็ไม่ทราบ ส่วนเงินที่เก็บได้นั้นข้าพเจ้าคิดว่าคณะสมาชิกพรรคสังคมนิยมดังกล่าวคงจะนำไปใช้ใน เรื่องบริการ
ต่างๆเกี่ยวกับการจัดกรรมบริการและอาจจะนำมาใช้ในกิจการต่างๆขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาของมหาวิทยา
ลัยรามคำแหงซึ่งพรรคสังคมนิยมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทราบว่าทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

จะไ้รรมย์สำนักรักความหาวิทยาลัยรามคำแหงไปประกอบกิจการในนอกมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มสมาชิกพรรคสังคมนิยม
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่จะเกณฑ์ผู้มีสังกัดกล่าวมาบริการโดยมิไ้ความจางแต่อย่างใด สำหรับ
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับพรรคสังคมนิยมซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอนว่าได้รับการสนับสนุนทั้งทาง
ด้านการเงิน ความคิดและนโยบายต่างๆจากพรรคการเมืองภายนอกที่มีนโยบายพรรคในระบอบประชาธิปไตย
แบบสังคมนิยมคือพรรคสังคมนิยมซึ่งมีพันเอกสมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรค , พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีนายแกล้ว นรปฎิ เป็นหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ยังมีนายไขแสง สุใส ไ้ให้การสนับสนุนอยู่ด้วยที่หาไ้ให้การ
เรียนเนื่องจากข้าพเจ้าไ้ความเห็นว่าการรณรงค์ศึกษาและประชาชนถูกจับกุมเกี่ยวกับการแจกแผ่นโปสเตอร์ที่ระบุ
จำนวน 9 คน เมื่อก่อนเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นสมาชิกพรรค
สังคมนิยมซึ่งข้าพเจ้าชื่อไม่ไ้ถูกจับกุมตัวไปพร้อมกับนายไขแสง สุใสด้วย

ในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ภายในมหาวิทยาลัยรามคำ
แหงไ้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การนักศึกษาหรือสภานักศึกษาตลอดทั้งการเปิดอภิปรายชุมนุมประท้วงต่างๆตาม
ที่หาไ้การมาแล้วข้างตน ข้าพเจ้าไ้ส่งใ้ให้นายสมบุญ งานลักษณะ นำเอกสารต่างๆเป็นความไ้กับนักศึกษาจัดตั้ง
พรรคเขาส้มครั่งแข่งขันรับเลือกตั้งจำนวนเท่าไร พรรคใดไ้รับการเลือกตั้ง มีผู้ใดเป็นายเก่าหรือประธานสภา
และเอกสารเกี่ยวกับการเปิดอภิปรายภายในมหาวิทยาลัยไ้กับพันตำรวจสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานไว้แล้วและในระ
ยะเวลาดังกล่าวนั้นมีนักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมประท้วงหรือก่อความวุ่นวายขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราม
คำแหงหรือไปรวมชุมนุมภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่าที่หาไ้

1. นายสมพงษ์ สักวิ ศักดิ์วิ ซึ่ง เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งจบการศึกษา
ไปแล้ว
2. นายบุญส่ง ชเลธร ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3
3. นายมหินทร คันบุญเพิ่ม เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3
4. นายสมศักดิ์ สิบตระกูล เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 4
5. นายโรจน์ เกษโกวิท เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3 หรือ 4 ข้า
พเจ้าไม่ไ้
6. นายชูศิลป์ ไ้ทรมานนามสกุล เป็นคณะใดและชั้นปีใดข้าพเจ้าไม่ไ้
7. นายวิบูลย์ กุลพงษ์ลิขิต เป็นนักศึกษาคณะใดข้าพเจ้าไม่ไ้ แต่ไ้จบการศึกษา

- 8 น.ส. ยาวลักษณ์ หุตะจิตต์ เป็นนักศึกษาคณะใดข้าพเจ้าไม่ไ้ และเป็นผู้นึง
ที่ถูกจับกุมร่วมกับนายไขแสง สุใส เมื่อก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2516
- และ 9. นายพิณิจ จารุสมบัติ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 4

นอกจากนั้นข้าพเจ้าไม่ไ้ ในจำนวนรายชื่อดังกล่าวหาไ้ทราบว่านายมหินทร คันบุญเพิ่ม ไ้ถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจจับกุมตัวไ้ในขอหารร่วมกันก่อการจลาจลและขอหาอื่นๆ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้าไม่ไ้เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมคความที่หาไ้การและระบุชื่อไว้ข้าง
ต้น เป็นความจริง.

หมาน
Signature

๑๖๑๖

98 12
1951

ใบต่อคำให้การ ๑๐๑ นายพิริย วัฒนวิง พยาน ชั้นที่ 4 178

อาบไฟทั้งแล้วรับว่าถูกของ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) พ.ก.อ.

(ลงชื่อ) พ.ก.ท.

(ลงชื่อ) จ.ส.ก.

พยาน

สอบสวน

สอบสวน

ชื่อ อาน.

181 184

แบบร่าง

เป็นความเรียง ความเรียง รับทราบ
 ลงชื่อ *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]* ทราบ
 " พ.ศ. ๒๕๐๑ *[Handwritten Signature]* ขอทราบ วันที่